

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 23 tháng 12 năm 2024, Ban Pháp chế đã họp thẩm tra, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Kết quả thẩm tra như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 1057/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung báo cáo đã thể hiện kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Những mặt đạt được

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị. Từ đó giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, toàn diện và tích cực như: Công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát tài sản, thu nhập; đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính... Công tác thanh tra, nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực được tăng cường.

Các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp tham nhũng bị phát hiện, xử lý; không có trường hợp phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Việc thực hiện các quy định pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước được quan tâm thực hiện.

Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 02 vụ án về tham nhũng, chức vụ¹. Việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, chức vụ được thực hiện kịp thời; đáp ứng yêu cầu của xã hội; tạo được lòng tin trong Nhân dân về quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

2. Hạn chế

Hình thức, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa phát huy rõ nét; đôi lúc chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu; chưa xây dựng nội dung tuyên truyền riêng về phòng, chống tham nhũng mà chủ yếu lồng ghép với những nội dung khác.

Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức; chưa chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát để tự phát hiện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ quan nhà nước phát hiện một số trường hợp vi phạm². Đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực

¹ Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý, xét xử vụ án xảy ra tại UBND các xã trên địa bàn huyện Chợ Mới với 18 bị cáo về các tội: “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Mua bán trái phép hóa đơn”; mức xử phạt từ 02 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Tòa án nhân dân huyện Phú Tân thụ lý, xét xử 01 vụ liên quan đến cán bộ địa chính thuộc UBND xã Phú Lâm về tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” với mức án 05 năm tù.

ngoài nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và chấp hành nghiêm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo hiệu quả, Ban Pháp chế kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác phòng, chống, xử lý tham nhũng, tiêu cực; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí, truyền thông và người dân về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực.

- Triển khai thực hiện đúng quy định, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, nhất là trong quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng cơ bản; sử dụng đất, khai thác tài nguyên thiên nhiên... Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản đối với các vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

- Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác tự

² Kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục giao đất liên quan đến các dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, phát hiện 19 hồ sơ giao đất trái quy định pháp luật. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ tại UBND phường Đông Xuyên đã phát hiện 01 trường hợp chiếm dụng tiền hỗ trợ cho Ban lãnh đạo Tổ dân phố, 01 trường hợp chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội.

kiểm tra nội bộ; thanh tra, kiểm tra của cấp trên với cấp dưới nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, chuẩn mực về ứng xử, đạo đức công vụ, những nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ hoặc những vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện đúng quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Đổi mới, sáng tạo hình thức phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết hợp với giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công dân tự hình thành ý thức phòng, chống và đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

- Quan tâm lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với quá trình thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TTDN.(H)

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Võ Minh Hoàng